

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 เมษายน 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. ก้าวอย่างสูปีที่ 38 สศก. ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำนโยบายภาคเกษตรไทย	แนวหน้า
2. สศก.เผยผลโครงการMotor Pool	ผู้จัดการรายวัน
3. ภัยแล้ง ผลกระทบภาคเกษตร	มติชน
4. ภาพข่าว: เปิดการสัมมนา	มติชน
5. คอลัมน์ ดินน้ำลมป่า: จัดทำแผนที่เขตความเหมาะสมของที่ดินฯ	เดลินิวส์
6. น้ำเค็มลามถึงเมืองนนท์แล้ว	ข่าวสด
7. รัฐปรับแผนทำฝนหลวง	ไทยรัฐ
8. 'ปึกฉัตร'ยันมีน้ำใช้ถึงก.ค.	มติชน
9. คนกรุงเฮ!มีน้ำประปา	ไทยรัฐ
10. ภาพข่าว: ติดตามการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ประสบภัยแล้ง	ไทยโพสต์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 1 เมษายน 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12764

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 110.98 Ad Value: 99,882

PRValue (x3): 299,646

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ก้าวอย่างสู่วีถี 38 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำนโยบายภาค...



ก้าวอย่างสู่วีถี 38 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำนโยบายภาคเกษตรไทย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นองค์กรภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจสำคัญในด้านการเสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำทำที่และร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร

จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนติดตาม และประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงรัฐบาล อีกทั้งมีหน้าที่จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวข้องทุกด้าน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยเฉพาะเกษตรกร ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยภารกิจที่หลากหลายและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาภาคเกษตร เสมือนเป็นคลังสมองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้ สศก. เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนากิจการเกษตรของประเทศ มาตั้งแต่ปี 2522 จนปัจจุบัน สศก. ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 37 ปี โดยวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี

จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งทิศทางการดำเนินนโยบายภาคเกษตรจะเป็นเช่นไรต่อไป โดยเฉพาะสถานการณ์โลก สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการเปิดเสรีทางการค้า จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างไร นโยบายทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร คงต้องมีบทบาทสำคัญในการนำภาคเกษตรไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ เหล่านี้ไปได้

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ปีนี้ สศก.ครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สศก.ถือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเชิงวิชาการ การกำหนดแนวทางนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนภาคเกษตรต่างๆ ตลอดจนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม ในโอกาสที่ สศก.ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ซึ่งเป็นปีที่มีความท้าทายทั้งด้านสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน สภาพภูมิอากาศแปรปรวน สศก.จะยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนากิจการเกษตรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยเฉพาะต้องมีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง แม่นยำและครบถ้วนครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น ข้อมูลนำเข้า (Input) ที่ดีและมีคุณภาพเพียงพอ เมื่อนำไปผ่านกระบวนการ (Process) วิเคราะห์วิจัยหรือจัดทำข้อเสนอประกอบการพิจารณาเป็นนโยบายก็จะได้ดี ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ได้สังเคราะห์มาจาก สศก.จะมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ อีกด้านคือ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมา มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่จำกัด หรือบางยุทธศาสตร์ไม่ถูกนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ จึงไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น คาดหวังว่า สศก.จะสามารถผลักดันให้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องมีการนำแผนเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของบุคลากรของ สศก. มีศักยภาพและเท่าทันโลกมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม “สานฝันสู่จุดหมายความคิดเชิงนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” โดยมุ่งเน้นการนำความคิดของภาคเอกชนมาพัฒนางานของหน่วยงานราชการ เพื่อเสริมสร้าง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 1 เมษายน 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12764

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 110.98 Ad Value: 99,882

PRValue (x3): 299,646

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ก้าวเข้าสู่ปีที่38สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำนโยบายการเกษตรที่รองรับ

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานและการดำเนินชีวิต สร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำนโยบายการเกษตรที่รองรับ



การเปลี่ยนแปลงทุกบริบทได้ตลอดเวลา

ปี 2559 เป็นปีที่ทุกภาคส่วน รวมทั้ง สศก. เองก็ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างโอกาสในการแข่งขัน นำมาซึ่งความมั่นคงยั่งยืนของภาคเกษตรไทยต่อไป

สศก.เผยผลโครงการMotor Pool

ผู้จัดการรายวัน360° - นางสาวจวิธา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก (Motor Pool) ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558-2562) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,322 ล้านบาท ซึ่งปี 2558 เป็นการดำเนินโครงการในระยะนำร่อง และปี 2559-2562 ดำเนินโครงการระยะขยายผล เพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสนับสนุนรถเกี่ยวขนาดข้าว 2 คัน รถเทรลเลอร์ 1 คันต่อสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว และเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 คัน พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุดต่อสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จากการติดตามผลการดำเนินงานในระยะแรกของสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ในคัมที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 19 แห่ง พบว่า มีการดำเนินการจัดซื้อและส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สหกรณ์แล้ว 15 แห่ง ส่วนอีก 4 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดซื้อ โดยสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว 10 แห่ง ให้บริการเกี่ยวขนาดข้าวแก่สมาชิกแล้ว 2 แห่ง ในช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึง มกราคม 59 คิดอัตราไร่ละ 300-400 บาท ขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปคิดอัตราไร่ละ 500-550 บาท

ทำให้สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนค่ารถเกี่ยวขนาดได้ไร่ละ 200-250 บาท

นอกจากนี้ สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 แห่ง ได้ให้บริการสีข้าวโพดแก่สมาชิกสหกรณ์แล้ว 1 แห่ง ในช่วงเดือนธันวาคม 58 โดยไม่เก็บค่าบริการ เนื่องจากสหกรณ์ได้รับผลพลอยได้จากเปลือกและซังข้าวโพดที่นำไปผลิตเป็นนุ้ย และเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในโรงอบของสหกรณ์ ทำให้สมาชิกสหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว ขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปคิดอัตราค่าบริการ 200 บาทต่อตัน ส่วนสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ให้บริการในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราค่าบริการรถเกี่ยวขนาดข้าวไว้ที่ 350-500 บาทต่อไร่ และค่าสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 80-150 บาทต่อตัน

นางสาวจวิธา กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนนั้น ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามที่โครงการกำหนด แต่จะเน้นในพื้นที่ของสมาชิกที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (Seed) และผลผลิตข้าว (Grain) ให้กับสหกรณ์เป็นหลัก รวมทั้งควรให้สหกรณ์จัดทำแผนการให้บริการ และกำหนดแนวทางในการคิดอัตราค่าบริการร่วมกันระหว่างสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการที่ชัดเจน.

ภัยแล้ง ผลกระทบภาคเกษตร



จากภาวะภัยแล้งในปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักใน 33 เขื่อนหลักและอ่างเก็บน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งทั้งในและนอกเขตชลประทาน มีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรสร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรในวงกว้าง เนื่องจากต้องเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการบริโภคอุปโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลักก่อน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สำรวจความเสียหายที่เกิดจากภาวะภัยแล้งในปี 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 2.87 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสียหายจริงที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยสามารถแยกเป็นพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง ได้แก่ ข้าว 2 ล้านไร่ พืชไร่ 862,628 ไร่ พืชสวน 5,348 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 272,743 ราย สำรวจพบความเสียหายแล้วคิดเป็นปริมาณผลผลิต 6.10 ล้านตัน มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 15,514 ล้านบาท

ทั้งนี้ พบว่าภาคเหนือได้รับผลกระทบมากที่สุด มูลค่าความเสียหาย 6,955 ล้านบาท คิดเป็น 45% ของมูลค่าความเสียหายรวม รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าความเสียหาย 6,240 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของมูลค่าความเสียหายรวม ส่วนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก มูลค่าความเสียหาย 1,279 ล้านบาท ภาคกลาง มีมูลค่าความเสียหาย 1,017 ล้านบาท ภาคใต้ มูลค่าความเสียหาย 21 ล้านบาท

ผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงในปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือส่วนหนึ่งจากการให้ความช่วยเหลือ

ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง จะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินรายละ 30 ไร่ ในอัตรา ข้าวไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท นอกจากการช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยาแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตผ่านวิกฤติภัยแล้งไปได้ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 2558/59

จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ เช่น การจ้างงานของกรมชลประทาน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ส.ป.ก. เป็นต้น โดยมีการขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งปี 2558/59 ระดับชาติ (ศก.ภช.) มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมดำเนินการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 32,384.54 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีงบเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 11,272.21 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือเกษตรกรรวมแล้ว 1.48 ล้านราย

สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2559 น่าจะดีกว่าปี 2558 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าปีนี้ฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีปริมาณฝนที่สูงขึ้นกว่า



ปี 2558 อีกทั้งจากนักวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศได้วิเคราะห์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้เกิดภาวะภัยแล้งจะค่อยๆ ลดระดับความรุนแรง และตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป จะเกิดปรากฏการณ์ลานีญาที่จะทำให้ปริมาณน้ำฝนตกมากขึ้นกว่าเกณฑ์เฉลี่ยซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการทำการเกษตร

“แม้สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้จะมีความรุนแรงไม่มากเท่ากับปี 2558 แต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ในหลายกิจกรรมก็ยังดำเนินการต่อเนื่อง ที่สำคัญขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด



กระทรวงเกษตรฯ นำเสนอโครงการแผนงานที่จะสามารถลงไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ระยะสั้นช่วง 3 เดือน และ 6 เดือนนี้ พร้อมกันนั้นยังมีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทำอาชีพเกษตรทั้งความเสี่ยงของผลผลิตที่เสียหายจากภัยพิบัติและผลกระทบด้านราคา ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย” นายสุรพงษ์ กล่าว

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 1 เมษายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13900

Col.Inch: 9.31

Ad Value: 10,241

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 30,723

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: เปิดการสัมมนา



เปิดการสัมมนา

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "ก้าวต่อไปของเกษตรกรไทยในประชาคมอาเซียน" ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

aukyjeerawan@gmail.com หรือโทร. 081-9887-973

จัดทำแผนที่เขตความเหมาะสมของที่ดิน

เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ



นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดโซนนิ่งภาคเกษตรหรือการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็น 1 ใน 6 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ

คือ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ ประมง ปศุสัตว์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งได้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใช้เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน

อันจะแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชของแต่ละจังหวัด ว่ามีความเหมาะสมกับชนิดของดิน ปริมาณน้ำ ชนิดพืช

หรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมดุล เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และอนาคตได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด ซึ่งได้นำเสนอ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม

ที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุง

ด้านข้อมูลเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถแจกจ่ายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้ภายในเดือน เม.ย. 2559 นี้ และกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก คือ 1. การเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 2. กำหนดแนวโน้มความต้องการตลาดสินค้าเกษตร 3. กำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตร 4. การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 5. การติดตามประเมินผล

ซึ่งระยะแรกได้ดำเนินการในมาตรการแรกเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในวงกว้างสู่สาธารณะและเกษตรกร ถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งในภาพรวมของประเทศและท้องถิ่น

โดยในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรับทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยผ่านกระบวนการประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

ส่วนมาตรการที่สองและที่สาม เป็นการดำเนินการคู่ขนานกันไปพร้อมกันโดยในมาตรการที่สอง เป็นการกำหนดแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตร ดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมาตรการที่สามกำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจัด



นาข้าวสมบูรณ์

ทำแผนที่เขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศและระดับจังหวัดรายชนิดพืช สำหรับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จัดทำแผนที่เขตความเหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ รายชนิดพืชให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่อำเภอละ 1 ศูนย์ ทั้ง 76 จังหวัด เป็นจำนวน 882 ศูนย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนและส่งเสริมในระดับพื้นที่ต่อไป.

น้ำเค็มลามถึงเมืองนนท์แล้ว

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดศักราชหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 ว่า สถานการณ์น้ำปัจจุบันยังมีเพียงพอ สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้จนถึงเดือน.ค.นี้แน่นอน ขณะเดียวกันในช่วงเดือนเม.ย.จะมีน้ำฝนเพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้บางส่วน ขณะที่การผลิตน้ำประปายืนยันว่าไม่หยุดผลิตน้ำประปาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง โดยการประปานครหลวงจะหยุดรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา และใช้น้ำดิบจากคลองประปาที่สำรองไว้มาใช้แทน ดังนั้น ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอตลอดหน้าแล้ง

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 582 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเกณฑ์ผลิตไฟฟ้าต้องมีไม่น้อยกว่า 175 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นสามารถนำน้ำกั้นอ่างมาใช้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเช่นกัน

วันเดียวกัน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับค่าความเค็มของน้ำที่สถานีสูบน้ำสะพานพระนั่งเกล้าตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค.มีความเค็มที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก โดยเฉพาะพืชสวน จึงขอให้เกษตรกรปิดรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับเกษตรกรชาวสวนผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรีได้จัดตั้งจุดจ่ายน้ำประปาจำนวน 7 แห่ง เพื่อให้บริการสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอแล้ว

รัฐปรับแผนทำฝนหลวง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงวันที่ 25-28 มี.ค. ที่ผ่านมา มีการขึ้นปฏิบัติทั้งหมด 105 เที่ยวบิน ส่งผลให้เกิดฝนตกใน 24 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 7 จังหวัด ภาคกลาง 4 จังหวัด ภาคตะวันตก 6 จังหวัด ภาคตะวันออก 5 จังหวัด และภาคใต้ 2 จังหวัด รวมพื้นที่ที่ฝนตก 6.8 ล้านไร่ มีปริมาณน้ำไหลลง 6 เขื่อน จำนวน 15.8 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ส่วนแผนปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเดือน เม.ย.กรมฝนหลวงฯ ได้มีการประเมินสถานการณ์และตรวจสอบสภาพอากาศ โดยมีการวางแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ ซึ่งจะปรับแผนการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง โดยเน้นพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นหลัก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บน้ำที่วิกฤติและคาดว่าจะช่วยได้ 10-20%

“เดือน เม.ย.นี้แผนปฏิบัติการฝนหลวง จะเน้นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นหลัก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปในอ่าง หรือเขื่อนที่วิกฤติ”

ด้านนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ป้องกันน้ำเค็ม ซึ่งเกิดจากปัจจัยของลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้น้ำทะเลหนุนสูงมากกว่าปริมาณที่คาดการณ์ 50 ซม. ส่งผลต่อค่าความเค็ม ซึ่งในวันนี้ค่าความเค็มได้ลดลง โดยกรมชลประทานได้เพิ่มปริมาณน้ำจากเขื่อนพระราม 6 ที่กักตุนน้ำไว้ในอัตราจาก 20 ลบ.ม./วินาที เป็น 35 ลบ.ม./วินาที เมื่อรวมกับปริมาณที่ปล่อยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา 75 ลบ.ม./วินาที เป็นปริมาณรวมทั้งสิ้น 110 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะช่วยรักษาระดับความเค็มให้อยู่ในค่าปกติได้ และอิทธิพลลมตะวันออกเฉียงใต้จะลดลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำเค็มสู่ระดับปกติ ไม่กระทบต่อการผลิตน้ำประปาแน่นอน.

'บิกฉัตร'ยันมีน้ำใช้ถึงก.ค.

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 ว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังมีเพียงพอ สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคได้จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอน ขณะเดียวกันในช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีน้ำฝนเพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้บางส่วน

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ขณะที่มีการผลิตน้ำประปายืนยันว่าไม่มีการหยุดผลิตน้ำประปาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำเค็มเกินค่ามาตรฐานจนไม่สามารถนำน้ำมาผลิตน้ำประปาได้ การประปานครหลวงจะแก้ไขปัญหาโดยการหยุดรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา และใช้น้ำดิบจากคลองประปาที่สำรองไว้มาใช้แทน ดังนั้น ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดหน้าแล้ง

คนกรุงเฮ!มีน้ำประปา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง 2558/59 ว่า การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบนิเวศ และการเกษตรเพียงพองจนถึง ก.ค. และยืนยันว่าการประปาไม่เคยหยุดผลิตน้ำประปาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ถึงแม้ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้น ทำให้ต้องหยุดสูบน้ำเจ้าพระยาในบางครั้ง แต่ทางการประปานครหลวงจะดึงน้ำดิบที่สำรองมาใช้หมุนเวียนเพื่อผลิตน้ำประปาก่อน และยืนยันว่าจะมีน้ำเพียงพอใช้สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแน่นอน

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่าการประปานครหลวงมีกำลังผลิตน้ำประปาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และมีกำลังการผลิตน้ำประปาทั่วประเทศจำนวน 5.1 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน โดยปริมาณน้ำจะเพียงพอในเขตกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพฯ ผังตะวันออกแน่นอน

“เรื่องน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำสำแลมีค่าความเค็มเกินมาตรฐานทางประปายืนยันว่ามีน้ำดิบสำรองใช้อยู่ และค่าความเค็มขึ้นสูงมีช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ทั้งนี้ การประปามีแหล่งน้ำสำรองจากแม่น้ำแม่กลองที่สามารถดึงน้ำมาใช้ได้ ซึ่งถ้าค่าความเค็มเกินกว่า 0.5 ก็ยังสามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ และจะไม่หยุดผลิตน้ำประปาแม้ว่าค่าความเค็มจะสูงขึ้นเท่าใด”

นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กล่าวว่า จากคำพยากรณ์อุทกศาสตร์ ระบุว่าในเดือน เม.ย.น้ำเค็มจะเริ่มลดลงตามลำดับ และจะเพิ่มขึ้นในวันที่ 8-10 เม.ย. ช่วงก่อนสงกรานต์ ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไป และสำหรับเขื่อนอุบลรัตน์ยังมีปริมาณเก็บกักน้ำต่ำสุดเพื่อผลิตไฟฟ้าถึง 175 ล้าน ลบ.ม.



ติดตามการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ประสภภัยแล้ง ● พลเอกประสภ สุวเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) นำคณะสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด พร้อมติดตามแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกผลไม้ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมีดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้บริหารระดับสูงร่วมด้วย ณ.ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้